

ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่
ตามแนวพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบรมราชินีนาถ
ในการอนุรักษ์ป่าชุมชน จังหวัดมหาสารคาม

ชื่อผู้วิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรุฒ ถึงนาค

ปี พ.ศ. 2550

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม ศักยภาพการมีส่วนร่วม และศึกษาข้อเสนอแนะในการอนุรักษ์ป่าชุมชน ของคณะกรรมการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ ตามแนวพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบรมราชินีนาถในการอนุรักษ์ป่าชุมชน จังหวัดมหาสารคาม โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ คณะกรรมการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ ตามแนวพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบรมราชินีนาถ ประจำปีงบประมาณ 2548 – 2549 ที่ได้จากการหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรคำนวณของยามาเน่ (Yamane, 1973) จำนวน 217 คน ประมวลผลข้อมูลโดยคอมพิวเตอร์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ความถี่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ โดยกำหนดตัวแปรอิสระจำนวน 1 ตัว 4 ด้าน ในสมการทั้งหมดคือ ด้านนิเวศวิทยา ด้านการพัฒนาชนบท ด้านการกระจายอำนาจ และด้านการใช้ประโยชน์ และตัวแปรตาม 1 ตัว 4 ด้าน คือ ด้านการติดคั้นปัญหาและสาเหตุของปัญหา ด้านการวางแผนดำเนินการ ด้านการลงทุนและการปฏิบัติงาน และด้านการติดตามและประเมินผล

ผลการวิจัย พบว่า คณะกรรมการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ตามแนวพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบรมราชินีนาถ ที่มีเพศและอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชุมชนไม่แตกต่างกัน แนวคิดการพัฒนาป่าชุมชน มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชุมชนของคณะกรรมการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ ตามแนวพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบรมราชินีนาถ และตัวแปรที่พยากรณ์ผลกระทบเชิงบวกต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชุมชนจังหวัดมหาสารคาม (CFCD) ได้แก่ ด้านนิเวศวิทยา (EC) ด้านการพัฒนาชนบท (RC) และด้านการกระจายอำนาจ (DC) ซึ่งสามารถเขียนสมการพยากรณ์ ได้ดังนี้

$$CFCP = 1.24 + 0.22EC + 0.23RC + 0.14DC$$

ข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชุมชนของคณะกรรมการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ ตามแนวพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบรมราชินีนาถ จังหวัดมหาสารคาม คือ ควรจัดหางบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ควร

จัดทำแนวเขตป่าชุมชนให้ชัดเจน และควรมีเจ้าหน้าที่ของรัฐรับผิดชอบดูแล ตลอดจนให้คำปรึกษา
อย่างต่อเนื่อง



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY